



ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์

<http://nsw-rsc.ricethailand.go.th>

54 หมู่ 2 ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000 โทร 056-802644 ,056325111 ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 เดือน มีนาคม ปี 2560

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ ร่วมการเปิดงาน

“เกษตรรุ่งเรือง เมืองสี่แคว ครั้งที่ 6 “ โดย นายอนาม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายบรรลือ

สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน ก่อนเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ ฐานความรู้ด้าน

การเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมงานครั้งนี้ ศูนย์ฯ นครสวรรค์ จัดนิทรรศการฐานความรู้เรื่องข้าว การส่งเสริม

การผลิตกับข้าวในพื้นที่ขนาดใหญ่ พันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวให้การรับรองพันธุ์ และการยกระดับคุณภาพข้าวไทย โดย

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้นำเสนอข้อมูลโดยสรุปแก่ประธานในพิธีที่เดินเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์ฯ ซึ่งการจัดงาน

เกษตรรุ่งเรือง เมืองสี่แคว ครั้งที่ 6 จัดระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560



เมื่อวันที่ 16 และ 17 มีนาคม 2560 นายโอภาส ประภัสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ (GAP Seed) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การบันทึกข้อมูลของเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้ประกอบการ คือ ร้านยุรนนท์พันธุ์ข้าว อำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์ และสหกรณ์นิคมลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560

ทานานันท์

ใช้”มาก” ไม่ได้ผล”มาก”ตามคิด

“ต้องหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว 3 ถังต่อไร่ ให้ต้นข้าวขึ้นหนาๆ ตอนเกี่ยวได้ข้าวเกินเกวียนแน่นอน”

“ต้องใส่ปุ๋ยเคมีอีกเยอะๆ ข้าวจะได้งามๆ ใบเขียวๆ เกี่ยวข้าวคราวนี้ข้าวล้นเกวียนแน่ๆ”

“ต้องฉีดสารเคมีกันแมลงไว้ก่อน เพื่อความสบายใจ แมลงจะได้ไม่มากวน ข้าวสวย ผลผลิตดีแน่ ”

เกษตรกรหลายท่านอาจเข้าใจว่า การปฏิบัติดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะทำให้ได้ผลผลิตข้าวมากขึ้น และขายได้เงินมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารเคมีฯ มากเกินไปนั้น ผลที่ได้ อาจเป็นผลเสียมากกว่าผลดีตามที่คิด

เมล็ดพันธุ์ข้าว หากใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ปริมาณมาก ให้ต้นข้าวขึ้นหนา ทำให้ต้นข้าวไม่มีพื้นที่แตกกอ ต้นข้าวเติบโตไม่เต็มที่ ต้นข้าวเล็ก และรวงข้าวมีขนาดเล็ก นอกจากนั้น ถ้าหากมีแมลงศัตรูข้าว หรือโรคข้าวระบาดในแปลง การควบคุมจะทำได้ยาก

ปุ๋ยเคมี การใส่ปุ๋ยเคมีมากเกินไปเกินความต้องการของข้าว ทำให้ใบข้าวเขียว เนื้อเยื่อใบอ่อน อวบน้ำ เอื้อต่อการเข้าทำลายของแมลงศัตรูข้าว เช่น หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ฯ นอกจากนั้น ยังทำให้ต้นข้าวหักล้มง่ายอีกด้วย

สารเคมี การพ่นสารเคมีกำจัดแมลง เพื่อความสบายใจว่าจะได้ไม่มี แมลงมาทำลายข้าว ถ้าในเวลานั้นไม่มีแมลงศัตรูในแปลง การฉีดพ่นสารเคมี คือ การพ่นเงินทิ้งในแปลง ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ถ้าใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ฆ่าแมลงแบบกว้าง จะทำลายแมลงดีๆ ที่ช่วยควบคุมแมลงศัตรูข้าวในแปลงไปทั้งหมด ซึ่งหากมีแมลงศัตรูระบาดในเวลาต่อมา จะทำความเสียหายแก่แปลงนาขึ้น

เพราะฉะนั้น การใช้ปัจจัยการผลิตที่ มาก จึงไม่ทำให้ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มมากขึ้นอย่างที่คิด เกษตรกรควรไตร่ตรองในการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม อย่างน้อยเป็นการลดต้นทุนการผลิต ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์

โทร 056-325111 ในวันและเวลาราชการ

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ ผลิตจำหน่าย



พันธุ์	ชั้นพันธุ์ / ราคา(บาท) / กก.	การเปิดจำหน่าย
ปท1	ขยาย / 17 บาท /กก.	มีจำหน่าย
ขาวดอกมะลิ105	ขยาย / 21 บาท/ กก.	มีจำหน่าย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ 54 ม.2 ต.กลางแดด อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 โทร. 056-325111-2 โทรสาร 056-802644 e-mail :nsw_rsc@rice.mail.go.th